



เรียน ประชาคมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทุกท่าน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี โดยมีกระผม (รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์) เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเพชรบุรี นั้น กระผมขอเรียนต่อประชาคม ดังนี้

1. ผู้รักษาการแทนอธิการบดีและทีมบริหาร ให้ความสำคัญต่อวิทยาเขตแห่งนี้มาก โดยได้จัดทำแผนการทำงานระยะสั้นในรอบ 1 ปี คือ การทำให้วิทยาเขตมีบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ: Art and Smart (green) Campus รวมถึงแผนระยะกลางที่จะได้เรียนชี้แจงในโอกาสต่อไป ส่วนแผนระยะยาว (20 ปี) นั้น เป็นงานที่ผมได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการร่วมกับประชาคม ซึ่งจะได้ขอความร่วมมือต่อไป

2. มหาวิทยาลัย (สภามหาวิทยาลัย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และทีมบริหาร) ให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้เชิญคณบดีทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รศ.ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์) กระผม ผอ. สำนักงานวิทยาเขตฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือถึงมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่าย รวมทั้งได้มีการสั่งการให้จัดทำมาตรการและแนวทางในการจัดการเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว

3. ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคมนี้ จะมีคอนเสิร์ตที่จัดโดยเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนนี้วิทยาเขตได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร อำเภอลำทับช้างให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลและสอดส่องการจัดงาน รวมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้ อาทิ การเตรียมรถไว้ในกรณีฉุกเฉิน การเตรียมห้องพยาบาลไว้ 24 ชั่วโมง เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เป็นต้น ผมขอเรียนว่าในระยะยาวเราจะจัดทำมาตรการที่เป็นระบบ อย่่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยากต่อการควบคุมเนื่องจากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

4. ในโอกาสอันใกล้นี้ ผมจะได้ชักชวนผู้บริหารในระดับคณะของวิทยาเขต เข้าพบกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอลำทับช้าง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างป้อมตำรวจ (ย่อย) ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบด้วย นอกจากนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผมจะได้ร่วมมือกันในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกมหาวิทยาลัย และประสานกับทางภาคเอกชนเพื่อเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดกับทางสถานีตำรวจภูธร อำเภอลำทับช้าง

5. วิทยาเขตทราบถึงความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมสาขาของธนาคารกรุงไทยในมหาวิทยาลัยเข้ากับสาขาเซอ่า เรื่องนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ในขั้นต้นนี้กำลังพิจารณาถึงทางเลือกที่ทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด หากพิจารณาข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปิดตัวลงของสาขา จะพบได้ว่าตัวเลขการปิดสาขานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะยาวได้หาวิธีการที่สะดวกต่อทุกฝ่ายครับ

6. ในช่วงนี้ผมยังใหม่ต่อหน้าที่นี้อยู่ คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เมื่อถึงพร้อมด้วยเวลาแล้ว ผมปรารถนาที่พบปะกับประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้รับฟังการสะท้อนปัญหาและร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิทยาเขตตามแนวทาง SU for Chance (ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ต่อยอดฐานเดิม เสริมสร้างฐานใหม่) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

เบื้องต้นผมขอเรียนเพียงเท่านี้ก่อน และจะพยายามติดต่อประชาคมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย ในหลากหลายช่องทางนะครับ งานวิทยาเขตเป็นงานที่หลากหลาย ผมได้เรียนผู้อำนวยการและหัวหน้างานของวิทยาเขต (ในการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายของอธิการบดีและแนวทางในการทำงานร่วมกัน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2560) ว่าผมจะใช้วิธีการทำงานแบบ “รู้ รัก สามัคคี” ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครับ...

ขอแสดงความนับถือ
ประสพชัย พสุนนท์